

Số: 152/2022/TGG/TGD-CV

TP.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2022

V/v: cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty theo Công văn yêu cầu số 1394/SGDHCM-NY

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”) gửi tới Quý Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng và lời cảm ơn Quý Sở đã hỗ trợ Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Công ty cổ phần Louis Capital gửi đến Quý Sở về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chúng tôi như sau:

Trước ngày 06/09/2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của công ty trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng. Sau khi chuyển đổi ngành nghề kinh doanh chính sang hoạt động tư vấn quản lý từ ngày 06/09/2021, Quý 4 năm 2021, Công ty có phát sinh doanh thu từ hoạt động tư vấn quản lý, chi tiết tại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 đã Công bố thông tin. Đồng thời, Công ty có ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Louis Holdings trong năm 2021 về việc tư vấn các trình tự, thủ tục, kiện toàn hồ sơ, làm việc với các cơ quan nhà nước và các bên có liên quan để thực hiện hồ sơ đăng ký đại chúng, hiện nay Hợp đồng vẫn đang tiếp tục thực hiện. Công ty cũng ký kết hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp cho các Công ty khác, Tuy nhiên, do công việc kéo dài và chưa hoàn thành nên công ty chưa thu được thù lao đối với các công việc này. Theo đó, từ lúc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính đến nay Công ty vẫn luôn hoạt động trong lĩnh vực này.

Cùng với đó, ngoài hoạt động trong ngành nghề kinh doanh chính, công ty cũng đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, bao gồm đầu tư ngắn hạn và dài hạn để nắm giữ và kiểm soát các công ty con tìm năng để tận dụng năng lực và kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn quản lý của mình, giúp các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty hoạt động hiệu quả nhằm tối đa hóa giá trị cho Công ty.

Trên đây là nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Ban QHCD

TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Kim Nguyên